

DIỄN VĂN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

*ThS. Nguyễn Văn Đoàn
Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê*

Kính thưa ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK;

Kính thưa ông Phạm Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng;
ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng;

Kính thưa các ông, bà nguyên là lãnh đạo Tổng cục Thống kê;

Kính thưa các ông bà lãnh đạo Viện KHTK qua các thời kỳ;

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý;

Cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Viện KHTK qua các thời kỳ,

Nếu mùa Xuân là mùa của tuổi thơ, mùa Hè là của những chàng trai vạm vỡ và mùa Thu là của các cô gái rụt rè, thì mùa Đông là của những người chín chắn, trưởng thành. Mùa đông là mùa của trầm mặc, mùa của hồi tưởng, mùa của cảm xúc. Đó là mùa để đọc, để viết, để chiêm nghiệm.

Viện Khoa học Thống kê long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập vào đầu mùa Đông se lạnh để chiêm nghiệm và tự khẳng định mình trong chặng đường bốn mươi năm xây dựng, trưởng thành và phát triển; và để tri ân những thế hệ lãnh đạo các cấp, công chức, viên chức, người lao động và các đồng nghiệp đã viết lên những trang sử vẻ vang, tự hào và đầy cảm xúc của Viện KHTK; đồng thời để chuẩn bị hành trang vẽ nên bức tranh hoàn hảo hơn về Viện KHTK.

Với ý nghĩa đó cho phép tôi thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động Viện KHTK gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo TCTK; lãnh đạo các Vụ, Văn phòng, Trung tâm, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố;

Trân trọng gửi lời chào và cảm ơn các quý vị đại biểu đến từ Hội Thống kê Việt Nam, các bộ, ngành, Trường Đại học, Viện nghiên cứu; các nhà khoa học, các chuyên gia; và toàn thể công chức, viên chức, người lao động đã, đang công tác tại Viện KHTK cùng gia đình đến dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện KHTK.



*Viện trưởng Viện KHTK Nguyễn Văn Đoàn
đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm*

Sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã mang đến cho chúng tôi nhiều cảm xúc, động viên, cổ vũ và dành nhiều tình cảm ấm áp, nồng hậu. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Trong suốt bốn thập kỷ hình thành và phát triển, Viện KHTK với nhiều nét thăng trầm, qua 02 lần nhập, tách, 03 lần đổi tên và 6 lần di dời trụ sở làm việc. Lịch sử đã ghi lại, năm 1976 những ngày mới thành lập với tên gọi đầu tiên là Viện Nghiên cứu khoa học Thống kê và Thông tin kinh tế, gồm 23 công chức, viên chức, cơ sở vật chất rất nhỏ bé, chỉ có 3 gian nhà cấp 4 ở 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Viện Nghiên cứu khoa học Thống kê và Thông tin kinh tế thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ, gồm: Nghiên cứu khoa học; quản lý khoa học; phổ biến thông tin khoa học thống kê. Thế hệ công chức, viên chức đầu tiên của Viện KHTK vừa phải nghiên cứu khoa học vừa phải tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống. Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng trong họ vẫn luôn cháy bỏng tình yêu nghề, yêu khoa học thống kê.

Tiếp nối truyền thống của thế hệ đầu tiên xây dựng Viện KHTK, các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ viên chức, người lao động của Viện KHTK tiếp tục vượt qua các khó khăn, cản trở, chung tay xây dựng Viện KHTK xứng tầm với Viện nghiên cứu đầu ngành của Tổng cục Thống kê. Năm 2013 là mốc quan trọng đánh dấu sự lớn mạnh vượt bậc của Viện Khoa học Thống kê trong suốt 4 thập kỷ qua. Đó là việc lãnh đạo Tổng cục tin tưởng giao tiếp 03 nhóm nhiệm vụ mới, quan trọng: Nghiên cứu Chiến lược và chính sách phát triển Thống kê; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bậc công chức; Quản lý chất lượng thống kê.

Quy mô của Viện KHTK được mở rộng lên 5 đơn vị cấp Phòng và Trung tâm với 37 công chức, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất khá khang trang và hiện đại đủ năng lực phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức hội nghị, hội thảo của Ngành. Tầm ảnh hưởng của Viện Khoa học Thống kê ngày càng lớn hơn, xa hơn.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Chặng đường 40 năm qua, đặc biệt giai đoạn gần đây, Viện Khoa học Thống kê đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Thống kê. Những kết quả hoạt động của Viện KHTK đã được trình bày khá đầy đủ, chi tiết trong các ấn phẩm: Kỷ yếu 40 năm Viện KHTK, một chặng đường phát triển; Các điệu múa, lời ca tiếng hát do các công chức, viên chức của Viện KHTK trình diễn (Liên khúc dân ca bốn mươi năm vững mạnh đi lên; Tự hào nghề em (Tốp ca nữ); Một lần qua Viện KHTK (Tốp ca nam); Tiểu phẩm Kén Rể; Bốn mươi năm: Viện Khoa học Thống kê một chặng đường (Tốp ca nam, nữ); Video Clip 40 năm Viện Khoa học Thống kê. Trong buổi lễ long trọng này, với niềm tự hào sâu sắc, tôi xin phép điểm lại một số kết quả chủ yếu của Viện KHTK đã đạt được trong 40 năm qua và định hướng trong giai đoạn tiếp theo.

- Về nghiên cứu, quản lý khoa học: Viện KHTK đã quản lý 400 đề tài khoa học của toàn Ngành, tổ chức thành công hàng ngàn cuộc họp hội đồng, hội thảo khoa học. Trực tiếp nghiên cứu gần 100 đề tài khoa học, kết quả nghiên cứu của các đề tài này đã cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thống kê và triển khai ứng dụng phương pháp luận thống kê theo chuẩn quốc tế;

- Về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực thống kê: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng thống kê đã được thành lập; phối hợp với Vụ TCCB xây dựng và thực hiện Đề án đào tạo và cấp chứng chỉ

được 5 ngàn lượt công chức, viên chức, nhiều người trong số đó đã trở thành lãnh đạo chủ chốt ở các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố và Chi cục Thống kê cấp huyện, quận.

- Về xây dựng Chiến lược và chính sách phát triển thống kê: Viện KHTK đã chủ trì, phối hợp với một số đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam đã đi được nửa chặng đường, đã đạt được một số mục tiêu đề ra; nhiều bộ, ngành và cơ quan thống kê quốc gia của các nước trong khu vực đã học hỏi kinh nghiệm.

- Về quản lý chất lượng thống kê: Viện KHTK đang tích cực hoàn thiện dự thảo, trình Tổng cục trưởng xem xét, trình Bộ trưởng Bộ KH&ĐT để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030. Sản phẩm quan trọng của Đề án này là bộ tiêu chí, công cụ, phương pháp đánh giá chất lượng thống kê được xây dựng và áp dụng sẽ làm minh bạch, công khai quá trình sản xuất thống kê.

- Về phổ biến thông tin khoa học thống kê: Ngoài ấn phẩm định kỳ, Viện KHTK đã biên soạn và phát hành một số sách rất có giá trị không chỉ trong Ngành, mà còn đối với xã hội, như: Kỹ thuật thiết kế mẫu điều tra thống kê; Thuật ngữ thống kê thông dụng; Từ điển thống kê; Kiến thức thống kê thông dụng; Giáo trình thực hành thống kê; Giới thiệu thống kê bằng truyện tranh. Đặc biệt có những sách được tái bản đến lần thứ 3; Viết hàng ngàn tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục, của Viện. Đến nay đã có 6 triệu 517 ngàn lượt người truy cập, bình quân một ngày có 2000 lượt người truy cập vào trang web của Viện KHTK.

Viện KHTK đã tổ chức Cuộc thi thiết kế Logo (2012) và sáng tác Slogan (2016) của Viện KHTK. Cuộc thi đã thu hút được nhiều tác giả trong và ngoài Ngành tham gia. Kể từ đây Viện KHTK đã xác lập biểu tượng riêng và tuyên bố về sứ mệnh của mình (*xem Logo và Slogan ở trang 50*).

Ghi nhận những kết quả đạt được trong suốt 4 thập kỷ qua, Viện KHTK đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng 02 Huân chương Lao động Hạng Ba, các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Bộ KH&CN, Tổng cục trưởng TCTK. Nhiều cá nhân được nhận Huân chương Lao động, Bằng khen, Chiến sỹ thi cơ sở, cấp bộ, chiến sỹ thi đua toàn quốc, và nhiều kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thống kê. Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh, Chi đoàn thanh niên xuất sắc liên tục nhiều năm.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Viện KHTK đã nghiêm túc chỉ ra một số điểm yếu chưa thể khắc phục được trong suốt 40 năm qua. Đó là, nguồn nhân lực trình độ cao và chuyên sâu luôn luôn bị thiếu hụt; các công trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp quốc gia, khu vực và quốc tế chưa được triển khai.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Trong buổi lễ long trọng, với nhiều cảm xúc từ trái tim, thay mặt Viện KHTK xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo Tổng cục Thống kê thời gian qua đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Viện KHTK;

Chân thành cảm ơn các cơ quan quản lý từ TW đến địa phương, các đơn vị trong ngành thống kê, các đối tác và các nhà khoa học, các chuyên gia đã sánh bước cùng Viện KHTK qua mọi thời điểm. Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ của Viện KHTK đã chung sức, chung lòng xây dựng nên chặng đường 40 năm lịch sử đầy tự hào của Viện KHTK.

Bước sang thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, Thống kê Liên hợp quốc đã xác định 4 trụ cột “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học thống kê; Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông để chuyển tải thông tin thống kê thành tri thức của người dân; Đẩy mạnh phân tích và dự báo; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê” và đưa ra thông điệp “số liệu tốt hơn, cuộc sống tốt hơn”, sử dụng nguồn dữ liệu mới, dữ liệu lớn, dữ liệu mở để sản xuất số liệu thống kê chính thức thay thế nguồn dữ liệu truyền thống là xu hướng tất yếu của cộng đồng thống kê thế giới, trong đó có Thống kê Việt Nam. Do đó, cần phải nghiên cứu các phương pháp và kỹ thuật thống kê phù hợp với xu thế nói trên. Với sứ mệnh của mình, Viện KHTK có trách nhiệm đi đầu trong việc nghiên cứu ứng dụng, kiến tạo chuẩn mực của thống kê Việt Nam.

Viện KHTK tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp đã dày công xây dựng trong suốt 40 năm qua, với sự quan tâm, động viên, chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Tổng cục; sự cộng tác, chia sẻ của các đơn vị, các đối tác, các nhà khoa học và chuyên gia; đặc biệt là lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Viện KHTK qua các thế hệ, chắc chắn Viện KHTK sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, sẽ có bước phát triển mới, tốt đẹp hơn.

Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc sự nghiệp thống kê của chúng ta ngày càng “sexy” hơn như Ngài Kinh tế trưởng của Google đã nói.

Trân trọng cảm ơn!

THÀNH TÍCH CỦA VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ QUA CÁC THỜI KỲ

<p>Tập thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 Huân chương Lao động hạng Ba (2001, 2014) - 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1996, 2012) - 02 Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT (2015, 2016) - 01 Bằng khen của Bộ trưởng (2011) - 01 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN (2016) 	<p>Cá nhân:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 Huân chương Lao động hạng Ba - 04 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ - 22 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN - 33 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thống kê - 17 Bằng khen của Bộ trưởng - 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc - 10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
--	--